



## มร.ลป. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นศ.จีนและไทย งานเลี้ยงขันโตก สำหรับนศ.โครงการฝึกอบรบระยะสั้นฯ จากวิทยาลัยการศึกษาศูนย์วิทยุหยาง



เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย ภายใต้โครงการฝึกอบรบระยะสั้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (2 สัปดาห์) สำหรับนักศึกษาจากวิทยาลัยการศึกษาศูนย์วิทยุหยาง (Guiyang Preschool Education College) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบงานเลี้ยงขันโตก พร้อมด้วยการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของนักศึกษา ณ ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่มีวิทยากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั้งชาวจีนและชาวไทย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน

โอกาสนี้ รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน รองอธิการฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ให้เกียรติมอบรางวัลให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น ซึ่งที่วิทยากรเป็นผู้ตัดสิน และรางวัลเพื่อนบัดดี้ดีเด่น ที่นักศึกษาชาวจีนร่วมโหวตให้คะแนน จากนั้น รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ให้แก่นักศึกษาชาวจีนจากวิทยาลัยการศึกษาศูนย์วิทยุหยาง และนักศึกษาชาวไทยที่ทำหน้าที่เพื่อนบัดดี้ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาชาวจีน ตลอดระยะเวลาของโครงการ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและถือโอกาสกล่าวปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการฝึกอบรบระยะสั้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ในครั้งนี้ งานสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาศูนย์วิทยุหยาง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศไทย และเป็นการฝึกฝนทักษะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน และสร้างสัมพันธ์อันดีมิตร ระหว่งนักศึกษาทั้งสองสถาบันด้วย





# สำนักศิลปะวัฒนธรรม มร.ลป. ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนากองถิ่น ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ผศ.เจษฎา ทวกสูง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อ.ดร.วรวิทย์ ทน่อสีดา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายวีรศักดิ์ ของเดิม นักวิชาการศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนากองถิ่น ครั้งที่ 1 The 1st National Academic Conference on Arts and Culture for Local Development (1st CACLD2024) ในหัวข้อ “คัมภีร์โบราณ พับসা และเอกสารโบราณ : ทูทางวัฒนธรรมสู่ Soft Power” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ ให้แก่นักวิชาการนักปฏิบัติกร นักวิจัยผู้สนใจทั่วไปในด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันการศึกษา เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และเครือข่ายเอกสารโบราณทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นำนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณล้านนา และผลงานที่เกี่ยวกับช่างศิลป์ล้านนา ร่วมจัดแสดงภายในงานด้วย



# ทีมนักวิจัยโครงการการพัฒนาและยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพรพื้นถิ่นสู่การบริการแพทย์แผนไทยฯ มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์สุขภาพะ อบจ.ลำปาง Wellness Center

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ผศ.ดร.ศิริญา จนาคศักดิ์ นำคณะทีมนักวิจัยโครงการ การพัฒนาและยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพรพื้นถิ่นสู่การบริการแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พื้นที่อำเภอเถิน และอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์สุขภาพะ อบจ.ลำปาง Wellness Center ณ อาคารแปดเหลี่ยม กาดนั้งก้อมสวนสาธารณะหนองกระเทียม โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ศูนย์สุขภาพะแห่งนี้เกิดขึ้นภายหลังการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้ง 67 แห่งในเขตพื้นที่ 10 อำเภอของจังหวัดลำปาง มาสู่การบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยปัจจุบันมีหน่วยบริการด้านการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 26 แห่ง ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร เช่น การตรวจวินิจฉัยตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย การนวดรักษาและประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร การพอกเข้าและพอกตา การจ่ายยาสมุนไพร การดูแลมารดาหลังคลอด นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาาระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผ่านการเยี่ยมบ้านและให้บริการฟื้นฟูสุขภาพ โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์สุขภาพะได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองกระเทียม เพื่อสุขภาพที่ดี และการฟื้นฟูที่ครอบคลุมทุกมิติ

ในการนี้ คณะทีมนักวิจัยการพัฒนาและยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพรพื้นถิ่นสู่การบริการแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พื้นที่อำเภอเถิน และอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการในการขับเคลื่อน และยกระดับสมุนไพรพื้นถิ่นสู่การบริการแพทย์แผนไทย ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย





# คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มร.ลป. ร่วมนำเสนอแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ปิงปประมาณ พ.ศ. 2568



เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมนำเสนอแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน (Pitching) ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ปิงปประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี ผศ.ดร.เหนือขวัญ บัวเพื่อน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการศึกษาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ร่วมวิจัย นำเสนองานวิจัยโครงการการพัฒนากิจกรรมมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดย ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ปิงปประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสลงเงิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



# คณะวิทย์ฯ ร่วมกับคณะครุฯ มร.ลป. จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Experiential Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ผศ.ดร.หทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Experiential Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเสริมทักษะการคิดขั้นสูงให้กับนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีหัวข้อในการอบรม คือ จัดตั้งปัญญาศึกษา Experiential learning และ Reflective Coaching โดยมีวิทยากรประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมโครงการจำนวน 480 คน





# คณะกรรมการ มร.ลป. จัดโครงการการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 รศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ชั้น 2 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสภิน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2567 เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการและเครื่องมือของวิศวกรสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เมธาวัตร ภูธรภักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย อ.ดร.ชนมชกรณ วรอินทร์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.อุษา โปสถ์ทอง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.นิตยา มูลปิ่นใจ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ตุลาภรณ์ แสนปรน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการประถมศึกษา ผศ.วีโลวรรณ กลิ่นถาวร อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อ.ดร.วารินทร์ วงษ์วรรณ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลงษา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว อ.ดร.พงศทิพย์ ทวีศา อ.สมบัติ คำมูลแก้ว อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และอ.กิตติญา ดุ้ยคำ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการสอนภาษาจีน เป็นวิทยากร ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 8 สาขาวิชา รวม 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม

การอบรมในครั้งนี้ ได้มีการสร้างสรรค์กิจกรรม Check-in ปรับ Mindsets กิจกรรม Team Building กิจกรรม Coaching Skills กิจกรรมการนำเครื่องมือวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาทักษะ Soft Skill กิจกรรม Easy Innovation & Design Thinking และกิจกรรม M.I.C Model เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ โดยกิจกรรมการสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชนได้มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 17 คน ได้แก่ 1. นายจันทชัย ปัทมแก้ว (แหล่งเรียนรู้ในชุมชนตำบลเมืองยาว) 2. นางสาวแสงระวี ตูยวงศ์ (แหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านดอนธรรม) 3. นางสาวณัฐิกา กาวิตา (ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง / แชมพูสมุนไพร) 4. นายเวโรจน์ ประเทืองบริบูรณ์ (ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง / แชมพูสมุนไพร) 5. นายไชยา สุภา (สร้างฝายกั้นน้ำสู่การท่องเที่ยว) 6. นายชินกฤต วงศ์ยศ (สร้างฝายกั้นน้ำสู่การท่องเที่ยว) 7. นายวรวิทย์ สุดใจ (สร้างฝายกั้นน้ำสู่การท่องเที่ยว) 8. อาจารย์ ดร.อนุกุล ศิริพันธ์ (งานช่างศิลป์ท้องถิ่น) 9. นายอัครเดช มาลัย (งานช่างศิลป์ท้องถิ่น) 10. นายรัตน นันติ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถักหวาย, ฝักดาบ) 11. นางบุญธรรม วงศ์ปัญญา (โคมประดับล้านนา) 12. นายนิธย์ ปันโย (โคมประดับล้านนา) 13. นางจันทร์สม ก่างาม (หมอนอิงโบราณ) 14. นางศรีวิทย์ เครือปัญญา (หมอนอิงโบราณ) 15. นางปราณี บุญรัตน์ (เบเกอรี่ยุคใหม่) 16. นางสาวปฐมนันฐิกร ปทุมวัน (เบเกอรี่ยุคใหม่) และ 17. นางสาวอริกา วารินทร์ (ข้าวอินทรีย์)



## สาขาวิชาการจัดการ มร.ลป. จัดสัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานกับบริษัทชั้นนำในยุคดิจิทัล

รศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนพรหมกิติติ ประธานสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567 สาขาวิชาการจัดการได้จัดกิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อ "ประสบการณ์และการทำงานกับบริษัทชั้นนำ (โรบินสันลำปาง) ในยุคดิจิทัล" ณ ห้องเรียน 3855 อาคารไอพาร์ ไรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การสัมมนาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้หรือ Learning Ecosystem และการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรภาคเรียนที่ 2/2567 เพื่อให้ นักศึกษาสามารถนำประเด็นหรือนำกรณีศึกษาที่ได้จากการสัมมนาไปเชื่อมโยงการเรียนรู้และพัฒนา พร้อมทั้งสร้างผลการเรียนรู้ตาม CLO, YLO และ PLO ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN - QA ของหลักสูตรต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพงษ์ ศรีฟ้า ผู้จัดการแผนกการตลาด ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาลำปาง พร้อมทีมงาน การตลาด และการตลาดออนไลน์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ภาค กศ.บป. รหัส 66 และ รหัส 67 รวมทั้งภาคปกติ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว





## ๕ ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร ๕๒ คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร ๕๒ คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

### มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

**ป.โท - ป.เอก**

ปีการศึกษา 2568

รับสมัครออนไลน์

รับสมัครรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 17 มกราคม 2568

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่: งานบริการการศึกษาและงานพัฒนาระบบสารสนเทศ (งานบัณฑิตศึกษา) กองบรรณาธิการ โทร. 086 - 4215760

### มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**ร่วมตอบแบบสอบถาม แบบสำรวจข้อมูล การใช้รถจักรยานยนต์ ภายในมหาวิทยาลัย**

ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกอง เป็นวิทยาทานและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน หรือขอรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

\*\* กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนใช้งานรถจักรยานยนต์

SCAN ME

สแกนเพื่อส่งข้อมูล

### มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

**เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่**

รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2568

- ระดับปริญญาตรี 4 ปี
- ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน
- ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2568

WWW.LPRU.AC.TH

SCAN ME

"มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนากองถิ่น"

### มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

รอบรับตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2568

SCAN ME

สแกนเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

SCAN ME

สแกนเพื่อรายงานตัว

LINE OPENCHAT

นักศึกษาใหม่ LPRU 68

\*สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตามวันเรียนของมหาวิทยาลัย\*

## แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ด้วยงานอาคารและสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการตัดต้นไม้และซ่อมเปลี่ยนลูกถ้วยที่ชำรุด แฉงส่งแรงสูง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน งานอาคารฯ จึงขออนุญาตดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 8 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

### มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แจ้งการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มี.ค. 2568

คุณสมบัติผู้ขอผ่อนผันราชการ

- นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2547
- เป็นบิดาหรือมารดาของนักศึกษาทหาร (ส.)
- เป็นญาติทางสายโลหิตกับนักศึกษา

เอกสารหลักฐาน

- สำเนา ลอ 9 จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนานายเรือกล ลอ. 35 จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาการประเมินผล จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาบัญชีเรียนจบ จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาหนังสือรับรองสถานศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนสมรส/โสด (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

ส่งของมาขอผ่อนผันก่อนปิดภาคเรียน

### มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LPRU

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2567

- 5 พ.ย. ตรวจสอบตารางเรียน
- 11 พ.ย. เปิดภาคเรียนที่ 2/2567
- 14-23 พ.ย. ชำระค่าเทอม
- 21-28 พ.ย. ว่างการฝึก-ลงมือปฏิบัติ
- 28 ธ.ค. - 7 ส.ค. ปิดสอนวิชาสายการศึกษา

### มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศผลการรับเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567